

**CHỈ THỊ****CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

về nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022

-----

*Cho gửi LH Cục  
 các địa phương  
 Đang hi... LH... THAD*

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng là năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự - hành chính. Trước tình hình đó, cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh để đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đã chú trọng đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành; chủ động làm tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC); ứng phó có hiệu quả với dịch bệnh Covid-19, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Do đó, công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn tiếp tục thu được nhiều kết quả; toàn tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nổi bật là đã hoàn thành vượt mức 02 chỉ tiêu thi hành án về việc và về tiền; công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, dân chủ, có trách nhiệm; công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch; kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc, đoàn kết nội bộ ngày càng được tăng cường; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh; công tác phối hợp trong THADS có sự chủ động và hiệu quả; công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt kết quả tốt. Kết quả trên đã góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, và việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2021 cũng còn một số, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như: việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương có nơi, có lúc chưa nghiêm; vi phạm, sai sót về trình tự, thủ tục thi hành án vẫn còn xảy ra; việc tổ chức thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn và chưa đáp ứng yêu cầu; còn một số đơn vị, Chấp hành viên chưa hoàn thành chỉ tiêu thi hành án được giao.



Để nâng cao hiệu quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các Cơ quan THADS tỉnh Hải Dương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phát huy hơn nữa công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác THADS, việc phối hợp cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc thi hành án kéo dài, có số tiền thi hành án lớn, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức; thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương; đặc biệt là các vụ việc có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên, có điều kiện thi hành; vụ việc có điều kiện nhưng 01 năm tổ chức thi hành chưa có kết quả; tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án có nhiều khó khăn, vướng mắc, phức tạp, có khiếu nại, tố cáo, các vụ việc thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

2. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn; UBND, Chủ tịch UBND các cấp và cơ quan tham mưu tổ chức thực thi nghiêm túc pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính, chủ động thực hiện nghiêm các bản án, quyết định về hành chính đã có hiệu lực.

3. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thi hành án, có giải pháp thi hành dứt điểm các vụ việc mà UBND xã là người phải thi hành án (nếu có), phối hợp tốt với cơ quan THADS trong việc thi hành án tại địa phương. UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan thi hành án dân sự hai cấp; trước mắt, tập trung tháo gỡ tình trạng không có kho vật chứng tại 5 Chi cục THADS cấp huyện. Đối với những nơi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở cơ quan THADS giai đoạn 2021- 2025, UBND các huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục cấp đất để xây dựng trụ sở Chi cục THADS theo tiến độ thời gian của Bộ Tư pháp.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS tổ chức thi hành kịp thời, dứt điểm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Cơ quan Công an chỉ đạo Công an xã hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc đôn đốc, xác minh, giải quyết các vụ việc thi hành án tại cơ sở, cùng với Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc cưỡng chế THADS.



Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc chuyển giao bản án, quyết định; thi hành án hành chính; giải thích, đình chính bản án, quyết định tuyên chưa rõ, khó thi hành; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc liên quan đến THADS đã thụ lý, như: vụ việc doanh nghiệp tiến hành các thủ tục phá sản khi đang phải thi hành án, giải quyết tranh chấp tài sản cơ quan THADS đã kê biên, bán đấu giá để bảo đảm thi hành án.

5. Cục Thi hành án dân sự bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

5.1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; tăng cường rèn luyện ý thức chính trị cho đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

5.2. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thủ trưởng các cơ quan thi hành án phải thực sự sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là việc giải quyết các vụ việc thi hành án có giá trị lớn, khó khăn, phức tạp, kéo dài và tổ chức cưỡng chế thi hành án, xử lý tài sản sau cưỡng chế thi hành án. Tiếp tục thực hiện phương châm “*hướng về cơ sở*”, bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ và kết quả thi hành án cả về số việc và số tiền. Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ THADS, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm do lỗi cố ý của công chức trong Ngành. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước.

5.3. Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2022- 2025 cho các cơ quan THADS; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, người lao động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ, công khai minh bạch; tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các Cơ quan THADS đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

5.4. Đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai thực hiện công tác THADS năm 2022 đạt kết quả, hiệu quả.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Nội chính TW;
- Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp;
- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy;
- Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu: VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ



**Phạm Xuân Thăng**